

**ĐỒNG HƯNG**

# Lúa về, ngô, bí... xuống đồng

Hiện nay, huyện Đông Hưng đang chỉ đạo các xã tập trung thu hoạch những diện tích lúa mùa còn lại đồng thời khẩn trương gieo trồng cây vụ đông bảo đảm đúng tiến độ.



Nông dân xã Đông Động (Đông Hưng) khẩn trương thu hoạch lúa mùa để trồng cây vụ đông.

**Được mùa lúa**

Vụ mùa năm nay, huyện Đông Hưng gieo cấy trên 11.500ha (tăng trên 20ha so với vụ mùa năm 2018), trong đó lúa chất lượng cao chiếm 25 - 30% diện tích. Trước khi bước vào thu hoạch, huyện đã thành lập đoàn khảo sát, đánh giá năng suất của từng xã để rút kinh nghiệm cho vụ sản xuất mùa năm sau trên các

mặt: cơ cấu giống, thời vụ, đầu tư phân bón, phòng chống sâu bệnh... Theo đánh giá ban đầu, vụ mùa năm nay, năng suất bình quân toàn huyện ước đạt 61,5 tạ/ha, cao hơn vụ mùa năm 2018 khoảng 0,5 tạ/ha. Theo đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đến thời điểm này các xã cấy sớm, các xã có truyền thống trồng cây vụ đông đã cơ

bản thu hoạch xong lúa mùa, toàn huyện đã trồng được trên 2.400ha (chiếm 50% tổng diện tích phân đất trồng cây vụ đông của năm 2019) với các cây chủ lực là bí xanh, bí đỏ, ngô, rau màu các loại. Trên các cánh đồng xã Đông Động, người dân đang tập trung thu hoạch nốt những diện tích lúa mùa đã chín. Bà Vũ Thị Lung, thôn Đông Năm phấn khởi cho biết: Vụ mùa năm nay,

thời tiết thuận lợi, bà con gieo cấy đúng khung thời vụ, phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm, đúng thuốc HTX khuyến cáo nên được mùa. Vụ này gia đình tôi cấy 6 sào BC15, nếp thơm, thu được gần 1,3 tấn thóc, so với vụ mùa năm 2018 thì được nhiều thóc hơn.

Niềm vui được mùa lúa không dừng lại ở Đông Động mà lan tỏa khắp các xứ đồng của huyện Đông Hưng. Bà Tạ Thị Nhuận, thôn Cốc, xã Phú Châu cho biết: Thường thì năng suất lúa mùa luôn thấp hơn nhiều so với lúa xuân nhưng vụ mùa năm nay lúa tốt, bông to nên năng suất bằng hoặc xấp xỉ bằng vụ xuân, cao hơn vụ mùa năm 2018. Việc cấy hái bấy giờ cũng nhanh hơn trước vì đã có máy cày, máy cấy phụ trợ. Niềm vui của bà con nông dân xã Phú Châu còn được nhân đôi bởi hạt thóc làm ra đã có đơn vị thu mua sát với giá thị trường. Ông Phạm Văn Hình, Giám đốc HTX DVNN xã Phú Châu cho biết: Nhiều năm nay, HTX đã chủ động kết nối với một số doanh nghiệp thu mua thóc tươi cho bà con nông dân trong xã nên bà con không phải lo đầu ra, không mất công phơi thóc, yên tâm sản xuất góp phần giảm ruộng bỏ hoang. Trong khi nhiều nơi mất mùa vì nạn chuột phá hoại thì ở Phú Châu HTX đã vận động bà con thuê Công ty Môi trường xanh vệ diệt chuột nên ruộng nào cũng tốt, cũng trĩu bông.

**Phấn khởi trồng vụ đông**

Được mùa lúa nhưng nông dân huyện Đông Hưng vẫn không quên trồng cây vụ đông để tăng thu nhập. Ngay sau khi gặt lúa xong bà Tạ Thị Nhuận, thôn Cốc, xã Phú Châu khẩn trương làm đất đưa cây bí, cây dưa chuột, rau cải ra đồng. Đến giờ cấy bí, cây dưa chuột và rau cải của gia đình bà đã lên xanh. Bà Nhuận cho biết: Dù chỉ có một mình, tuổi cũng đã cao song năm nào tôi cũng tranh thủ, tận dụng đất trống vụ đông. Năm nay tôi trồng trên 1 sào bí, dưa chuột, rau cải. Rau cải thì sắp được thu hoạch, tôi đã làm xong dàn cho dưa chuột leo, cây bí hiện đã dài khoảng 40 phân. Sạt ruộng của bà Nhuận, bà Trần Thị Mai, thôn Cốc, xã Phú Châu cũng đang chăm sóc diện tích bí xanh của gia đình. Bà Mai cho biết: Bỏ đất trống thì phí nên tôi trồng bí xanh để tăng thu nhập cho gia đình. Nếu thời tiết thuận lợi cũng thu được vài triệu đồng, hơn cả cây lúa.

Nếu xã Phú Châu chỉ có vài chục ha cây vụ đông thì diện tích trồng cây vụ đông ở xã Đông Xá đã được mở rộng trên 170ha. Từ lâu Đông Xá đã trở thành điểm sáng của huyện về trồng cây vụ đông với 2 loại cây chủ lực là bí xanh và bí đỏ. Trồng cây vụ đông thời gian ngắn, thu nhập gấp 3 - 4 lần trồng lúa nên bà con nông dân nơi đây không ngừng mở rộng diện tích. Vụ đông năm nay, chị Nguyễn Thị Nhụy, thôn Đông Bình Cách, xã Đông Xá không

chỉ trồng hết diện tích của gia đình mà còn mượn thêm ruộng của các gia đình không có lao động để trồng. Chị Nhụy cho biết: Năm ngoài, tôi trồng hơn 10 luống bí xanh, bí đỏ, thu được 7 - 8 triệu đồng, năm nay tôi mượn thêm ruộng trồng 1 mẫu được 20 luống. Để kịp thời vụ, tôi làm bầu ở nhà, rồi gặt lúa sớm, tranh thủ làm đất đưa bí ra đồng. Đến nay bí đã lên xanh tốt, một số diện tích trồng sớm đã có quả bằng ngón tay. Nếu thời tiết thuận lợi, vụ đông này bí chắc chắn được mùa. Có gia đình những vụ trước không có người để làm vụ đông vì lao động chính đi làm công ty, xí nghiệp ở nhà chỉ còn ông già, bà cả nhưng lợi nhuận của trồng vụ đông cao nên năm nay ông bà già cũng tích cực ra đồng trồng bí. Điển hình là ông Phạm Xuân Thiêng, thôn Nam (Đông Xá) vụ đông năm ngoài ông bỏ ruộng trồng, năm nay ông cũng trồng 3 sào bí đỏ. Hiện ruộng bí của ông đã lên xanh tốt, sắp ra hoa.

Qua mỗi cánh đồng trên địa bàn huyện Đông Hưng, chúng tôi càng khâm phục những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, dù lao động nặng nhọc vẫn tươi cười, động viên nhau cùng cố gắng tăng gia sản xuất, quyết không bỏ đồng, bỏ ruộng, dặt nên những mùa vàng bội thu, phấn đấu làm giàu từ sản xuất nông nghiệp.

**THU HIỆN - TIẾN ĐẠT**

## Bệnh thối nhũn bắp cải

(nongnghiep.vn) Cải bắp là một trong những loại rau được thị trường ưa chuộng và tiêu thụ quanh năm, với số lượng lớn. Vì vậy trồng cải bắp thường cho thu nhập kinh tế cao.

Tuy nhiên, sâu bệnh hại là một trong những yếu tố làm tăng chi phí giá thành và gây cản trở sản xuất. Một trong những bệnh hại nguy hiểm, đã gây thiệt hại đáng kể đến sản xuất cải bắp là bệnh thối nhũn.



**\*Triệu chứng bệnh và tác hại:**

Bệnh thường phát sinh khi cải bắp đã cuốn, cây đã nở kín đất. Bệnh thường xuất hiện ở phần cây sát gốc hoặc các lá già sát đất ẩm thấp, sau đó lan vào trong và lên trên. Vết bệnh thường nhũn màu có màu nâu đen và bốc mùi rất hôi.

Sau khi xâm nhập vào trong, chúng làm thân cây thối nhũn và tuột ra khỏi bắp cải dễ dàng. Khi vườn có ẩm độ cao, bệnh cũng có thể tấn công trực tiếp vào các lá bao ngoài bắp, sau đó lan vào trong gây thối cả bắp. Sau khi thu hoạch, trong quá trình vận chuyển hay cất trữ, bệnh tiếp tục lây lan sang các bắp khác làm giảm giá trị thương phẩm.



**\*Tác nhân gây bệnh và điều kiện phát sinh phát triển:**

Bệnh thối nhũn cải bắp do vi khuẩn *Erwinia* sp. gây ra. Trong điều kiện trồng mật độ cao, bón phân thừa đạm, cây quá xanh tốt, lá rậm rạp, kết hợp vườn thường tưới nước theo kiểu phun mưa, vườn quá ẩm thấp... thì bệnh thường nặng. Bệnh cũng thường phát sinh gây hại trong điều kiện thời tiết mưa gió lớn, nóng ẩm và vườn có mật độ sâu hại cao.

**\* Những biện pháp phòng, trừ có hiệu quả cao:**

Nguyên tắc là áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp có thể áp dụng được.

- Trồng rau với mật độ thích hợp để bảo đảm độ thông thoáng, ít cỏ xài rau.
- Lên luống đất cao để giúp vườn thông thoáng, khô ráo.
- Hạn chế tưới nước theo kiểu phun mưa với áp lực lớn tưới theo rãnh.
- Phòng, trừ sâu hại để hạn chế gây vết thương cơ giới, làm bệnh xâm nhập.
- Tỉa bớt những lá già để gốc được thông thoáng.
- Khi chăm sóc thì hạn chế làm xây xát cây rau.
- Sử dụng CALCIUM NITRATE để giúp tăng sức kháng bệnh.
- Bón phân cân đối đầy đủ, không được dư đạm, tránh cây rậm rạp mềm yếu.
- Sử dụng phân TANO-601 để cung cấp vi lượng cần thiết nhằm tăng sức đề kháng.
- Giai đoạn có mưa gió lớn, cần kiểm tra để phát hiện bệnh hại nhằm phòng, trừ kịp thời hoặc chủ động phun phòng ngừa bệnh, sẽ giúp làm giảm thiệt hại và giảm chi phí phòng, trừ.
- Khi phát hiện vườn rau chớm bị bệnh, thì nên phòng, trừ bằng một trong các loại thuốc sinh học, ít độc như SAIPAN 2SL hoặc ALPINE 80WG.

**MẠNH THẮNG**

Nhiều năm qua, liên kết sản xuất lúa giống giữa xã Đông Quý (Tiền Hải) với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed đã đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho nông dân và giúp doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung ứng giống ổn định cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Thăm cánh đồng cấy lúa giống thôn Hải Nhuận, chúng tôi được hòa mình vào niềm vui được mùa của nông dân nơi đây khi cánh đồng lúa giống ngà vàng óng, trĩu bông. Không khí thu hoạch lúa mùa của bà con nông dân tại đây khẩn trương, nhộn nhịp. Bà Vũ Thị Hoa chia sẻ: Cũng như bà con trong thôn khi được tham gia vào mô hình cấy lúa giống với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed, gia đình tôi thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của cán bộ chuyên môn của công ty từ khâu gieo mạ, chăm sóc, thu hoạch để bảo đảm sản xuất lúa giống đạt yêu cầu đề ra. Được bao tiêu với giá thu mua cao hơn lúa thường 1,3 lần, nên khi

**ĐÔNG QUÝ**

# Được mùa lúa giống



Thu hoạch lúa mùa tại xã Đông Quý.

tham gia cấy lúa giống nông dân xã Đông Quý không chỉ có lợi về mặt kinh tế mà còn được sử dụng lúa giống gốc

chất lượng tốt để sản xuất ra giống canh tác có khả năng kháng bệnh cao. Cũng như các hộ nông dân thôn Hải

Nhuận, gia đình ông Hà Văn Thuận có diện tích cấy lúa giống Bắc thơm hơn 4 mẫu. Liên kết sản xuất lúa

giống cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed nhiều năm nay, ông thấy rất yên tâm sản xuất. Giá bán lúa giống cho công ty luôn ổn định, diện tích lúa của gia đình ông Thuận cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Đông Quý cho biết: Diện tích lúa vụ mùa của xã Đông Quý đạt trên 280ha. HTX đã thực hiện tốt các khâu dịch vụ như: Cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thủy lợi, giống... Đông thời, Ban quản trị HTX tập trung tổ chức điều hành sản xuất, hoạt động kinh doanh dịch vụ hiệu quả, thích nghi với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho xã viên. Nhiều năm qua, việc liên kết sản xuất lúa giống ở xã Đông Quý với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed đã khẳng định là hướng đi đúng trong sản xuất nông nghiệp theo liên kết "4 nhà". Trong đó,

# Thịt lợn hơi và thịt lợn thành phẩm đồng loạt tăng giá

Thời gian qua, do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, số lượng lợn mắc bệnh và phải tiêu hủy trên địa bàn toàn tỉnh lớn khiến cho nguồn cung thịt lợn thiếu hụt đã đẩy giá thịt lợn hơi cũng như thịt lợn thành phẩm tăng mạnh.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ trung tuần tháng 9, giá thịt lợn hơi trong tỉnh tăng ở mức 45.000 - 46.000 đồng/kg cho đến thời điểm hiện tại đạt mức 60.000 đồng/kg và mức giá này đã duy trì khoảng 10 ngày nay. Giá thịt lợn hơi tăng kéo theo giá thịt lợn thành phẩm tăng. Qua khảo sát tại một số chợ dân sinh và các điểm bán thịt lợn tự phát trên địa bàn tỉnh, chỉ trong khoảng 2 tháng, giá thịt lợn thành phẩm có nhiều thay đổi. Cụ thể, tại các khu chợ

trên địa bàn thành phố Thái Bình, giá thịt lợn dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/kg tùy từng loại thịt, còn tại các khu chợ ở tuyến huyện, giá thịt lợn cũng tăng theo mặt bằng chung của thị trường nhưng tùy từng loại thịt có giá thấp hơn một chút. Bà Nguyễn Thị Hối có quầy bán thịt lợn tại chợ Đậu, phường Trần Lãm cho biết: Từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, tất cả các loại thịt như móng, vai, ba chỉ có giá dao động từ 80.000 - 90.000 đồng/kg. Từ cuối tháng 9 cho đến thời điểm hiện tại, giá thịt lợn tiếp tục tăng với thịt ba chỉ ngon, thịt móng và vai đều có giá 120.000 đồng/kg.

Cũng theo khảo sát của chúng tôi, hệ thống các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố Thái Bình, giá thịt lợn có sự dao động ở mức

trung bình 150.000 đồng/kg. Chị Trần Thu Mai trú tại tổ 7, phường Lê Hồng Phong cho biết: Từ khi bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh trên địa bàn tỉnh, tôi thường vào siêu thị VinMart+ chọn mua thịt lợn làm thực phẩm cho gia đình để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy giá thịt lợn trong siêu thị cao hơn khoảng 30.000 đồng/kg so với mua ở ngoài chợ truyền thống nhưng bảo đảm hơn về nguồn gốc và chất lượng thịt.

Theo dự báo của các ngành chức năng, nhu cầu tiêu thụ thịt động vật, đặc biệt là thịt lợn những tháng cuối năm trong tình trạng cao, sản lượng thịt hơi xuất chuồng sẽ thiếu hụt so với nhu cầu, giá thịt lợn hơi và thịt lợn thành phẩm sẽ tiếp tục tăng đột giá tết Nguyên đán. Trong khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra thời gian

qua đã buộc phải tiêu hủy số lượng lợn lớn. Tính đến ngày 12/10, toàn tỉnh tiêu hủy hơn 377.000 con lợn với tổng trọng lượng hơn 18.800 tấn. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, 8 tháng đầu năm 2019, số lượng đàn lợn toàn tỉnh ước 603,7 nghìn con (giảm 49,96% so với cùng kỳ năm 2018); sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 92,6 nghìn tấn (giảm 24,6% so với cùng kỳ năm 2018). Tuy nhiên thời gian gần đây, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng giảm dần tại các địa phương trong tỉnh, nhiều hộ chăn nuôi đã bắt đầu tái đàn.

Để phát triển sản xuất chăn nuôi ổn định, bảo đảm đủ nguồn thịt cho thị trường, bù đắp thiếu hụt về nguồn cung thịt lợn, phát triển cân đối giữa các loại vật nuôi, UBND tỉnh đã ra

văn bản yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo, thực hiện việc tăng cường quản lý hoạt động chăn nuôi lợn, cơ cấu lại ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung quản lý tốt hoạt động chăn nuôi lợn, hạn chế chăn nuôi lợn trong khu dân cư không đáp ứng điều kiện an toàn sinh học, không bảo đảm vệ sinh môi trường và công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ thực hiện tái đàn lợn khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định như: địa phương chưa có bệnh dịch tả lợn châu Phi hoặc có dịch bệnh nhưng đã được cấp có thẩm quyền công bố hết dịch bệnh và thực hiện tốt vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn địa bàn bảo đảm đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật; hoạt động chăn nuôi lợn cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, vốn, lao động, bảo vệ môi trường và bảo đảm việc tiêu thụ sản phẩm gắn kết với thị trường. Đối với các địa phương đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi cần thực hiện các điều kiện nêu trên, đồng thời phải là cơ sở được công nhận an

toàn dịch bệnh hoặc đã tham gia chương trình giám sát dịch bệnh, có quy trình và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đối với hộ chăn nuôi đã bị bệnh dịch tả lợn châu Phi cần thực hiện để trống chuồng từ 30 ngày trở lên tính đến thời điểm nhập nuôi mới, đã thực hiện triệt để việc xử lý chuồng trại và vận chuyển

thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học; tuân thủ các bước nhập nuôi lợn, tránh tái đàn ổ ạt (nhập khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở, sau khi nuôi được 30 ngày thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi mới tăng đàn số lượng lợn nuôi). Cùng với đó, các

sở, ngành, địa phương cần thực hiện tốt việc kiểm soát vận chuyển lợn ra vào trên địa bàn; kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm tự lợn; đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi trong tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp.

**THANH HUYỀN**



Giá thịt lợn thành phẩm đồng loạt tăng với mức giá dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/kg.